



ที่ กส ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๘.๓๕๐๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนบายพาส - ทุ่งมน กส ๔๖๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง / หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย : บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จะได้รับ และจังหวัดได้ดำเนินการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการในสังกัดที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จำนวน ๗๗๕ ราย ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ คุณวุฒิที่จะนำมาใช้เพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนั้น จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ต้องได้รับวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เป็นต้น และมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในระดับปริญญา ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งรายละเอียดบัญชีการปรับเงินเดือน จำนวน ๗๗๕ ราย ให้ส่วนราชการขอรับบัญชีรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ข้าราชการในสังกัดของท่านทราบต่อไป และหากตรวจสอบแล้วบางรายไม่พบรายชื่อในการปรับเงินเดือนในครั้งนี้ แต่เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิเพิ่มสูงขึ้น และตรงตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด (เฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการเท่านั้น) ขอให้หน่วยงานรวบรวมวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มสูงขึ้น ส่งกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อจะได้ดำเนินการปรับเงินเดือนให้ได้ตามวุฒิเพิ่มเติม แต่หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้และไม่มีการทักท้วง ผู้รับผิดชอบในการปรับวุฒิจะถือบัญชีที่ปรับเงินเดือนไปแล้วถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งรายละเอียดให้ทันตามเวลาที่กำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โทร ๐ ๔๓๘๑ ๒๑๑๕

โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๔๖๒๐